

Số: 295-21/TB-DSG-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## THÔNG BÁO

### V/v Xét công nhận tốt nghiệp và trao hồ sơ ra trường cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Kết thúc năm học 2020 – 2021, Phòng Đào tạo tổng hợp kết quả học tập của sinh viên các khóa chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp. Vào Thứ sáu, ngày 26/11/2021, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của nhà trường đã họp và xét công nhận tốt nghiệp cho 801 sinh viên thỏa các điều kiện tốt nghiệp theo quy chế đào tạo (danh sách sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa tốt nghiệp trong đợt xét Tháng 11/2021 đăng trên Cổng Thông tin đào tạo – Cổng TTĐT).

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến còn phức tạp, sinh viên ở tỉnh/thành phố khác chưa thể đến trường, cũng như nhà trường chưa thể tập trung đông người, Lễ trao bằng tốt nghiệp tạm thời chưa được tổ chức. Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên sau Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ gửi hồ sơ tốt nghiệp qua đường bưu điện. Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tổng kết. Phòng Đào tạo sẽ gửi hồ sơ đi trước thứ sáu, ngày 17/12/2021.

Đối với các loại hồ sơ tốt nghiệp khác, sinh viên phải ký nhận trực tiếp vào sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp nên Phòng Đào tạo không thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Ngay sau khi chuẩn bị xong các hồ sơ này (bảng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng, chứng chỉ, ...), Phòng Đào tạo sẽ gửi thư điện tử thông báo cho sinh viên (hiện phòng chưa làm xong). Khi nhận được thư thông báo, nếu sinh viên có nhu cầu nhận hồ sơ tốt nghiệp trước ngày Lễ trao bằng tốt nghiệp, sinh viên vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Thứ bảy, ngày 04/12/2021, Phòng Đào tạo đã gửi thư điện tử đến sinh viên dự kiến được tốt nghiệp và yêu cầu sinh viên đăng nhập vào đường link google form để thực hiện việc xác nhận thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp; khai báo thông tin liên hệ sau tốt nghiệp; cung cấp địa chỉ để nhà trường gửi hồ sơ tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm) đến cho sinh viên; đồng thời, thực hiện khảo sát ý kiến người học về chất lượng đào tạo của nhà trường. Tính đến nay, còn 89 sinh viên chưa thực hiện việc khai báo này. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên nhanh chóng thực hiện khai báo tại đường link: <https://forms.gle/JrREtrefdhVnRbjL9> (danh sách chi tiết đăng trên Cổng TTĐT).

Bên cạnh đó, qua rà soát tại các đơn vị về khoản chưa thực hiện, chưa tất toán của sinh viên với nhà trường, hiện còn 594 sinh viên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà trường. Đối với các trường hợp này, Phòng Đào tạo không thể cấp hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên nhanh chóng thực hiện, hoàn trả các khoản còn thiếu để nhận hồ sơ tốt nghiệp. Sau khi hoàn trả các khoản, sinh viên vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để nhận hồ sơ tốt nghiệp. Trường hợp này sinh viên nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (danh sách sinh viên tốt nghiệp và các khoản còn thiếu đăng trên Cổng TTĐT).

Trân trọng.

**Nơi gửi:**

- Trang Cổng Thông tin đào tạo;
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị, CVHT, sinh viên liên quan;
- Lưu P.Đào tạo, NP(3).

TRƯỜNG PHÒNG ĐÀO TẠO



Ths. Lê Thị Ngọc Phượng